

# แม่ฮ่องสอน

วารสารเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน



www.mhs-pao.go.th



ปีที่ 17 ฉบับที่ 06  
ประจำเดือนมีนาคม 2562



**โครงการ “อบจ.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”**

ณ โรงเรียนบ้านแม่แพ ตำบลลองก่อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอนก้าวหน้า  
การศึกษาสร้างคน  
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  
เมืองแห่งวัฒนธรรม



**FREE COPY**  
From MHS PAO



- P.04 เรื่องจากปก  
 P.05 เรื่องจากปก (ต่อ)  
 P.06 ห้องเลขที่ 51001 : สำนักปลัด อบจ.  
 P.07 ห้องเลขที่ 51002 : กองกิจการสภา อบจ.  
 P.08 ห้องเลขที่ 51003 : กองแผนและงบประมาณ  
 P.09 ห้องเลขที่ 51004 : กองคลัง  
 P.10 ห้องเลขที่ 51004 : กองคลัง (ต่อ)  
 P.11 ห้องเลขที่ 51005 : กองช่าง  
 P.12 ห้องเลขที่ 51006 : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 P.13 สารานุกรมรู้คู่คุณธรรม : หน่วยตรวจสอบภายใน  
 P.14 โรงเรียนของเรา : ร.ร.อบจ.บ้านจองคำ  
 P.15 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ อบจ.แม่ฮ่องสอน (MHSGIS)  
 P.16 แวดวงท้องถิ่น & What's next  
 P.17 กฎหมายน่ารู้  
 P.18 108 เรื่องเมืองแม่ฮ่องสอน  
 P.19 ศูนย์บริการคนพิการ อบจ.แม่ฮ่องสอน



### คำถาม QUIZ

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติใด

ส่งคำตอบได้ทางเฟสบุ๊กของ อบจ.แม่ฮ่องสอน “mhs.pao”  
หรือ ส่งไปรษณียบัตรมาตามที่อยู่...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส  
ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000  
หรือ โทรศัพท์ 0 5361 1385 ต่อ 807

ผู้โชคดี 5 ท่านแรก เราแจกเลย “กระบอกน้ำเก็บความร้อน”  
สุดเก๋จาก อบจ.แม่ฮ่องสอน

### More Information

Website : [www.mhs-pao.go.th](http://www.mhs-pao.go.th)

Tel : +66 5361 1385 #807

FAX : +66 5361 1507

Facebook : mhs.pao, PerdMuangTai, hedkorleawOTOP, Trip Maehongson

Youtube : MHS PAO

TV Program : อบจ.สร้างสังคมอุดมสุข ทุกวัน จ - ศ เวลา 19.30 - 20.00 น. ทางต้นว่านเคเบิลทีวี

Radio : อบจ.เพื่อชุมชน FM 99.5 MHz ทุกวัน จ - ศ เวลา 16.00 - 16.30 น.

อบจ.แม่ฮ่องสอนพบประชาชน FM 104 MHz ทุกวันอังคาร เวลา 10.10 - 11.00 น.

อบจ.แม่ฮ่องสอนพบประชาชน FM 90.5 MHz ทุกวันอังคาร เวลา 10.10 - 11.00 น.

หากพูดถึง Application ที่ชื่อว่า LINE แล้ว เชื่อว่าทุกคนต้องรู้จัก และคุ้นเคยกับการใช้ LINE ในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดีใช่ไหมครับ ในขณะนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ทำการเปิดบัญชี LINE@ ขึ้นมา จำนวน 2 กลุ่ม ด้วยกัน คือ กลุ่ม “รักษป่า ก้าวหน้า” และกลุ่ม “Google คัมภีร์ MHS” ผมรับรองว่า LINE@ ทั้ง 2 กลุ่มนี้ จะมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างแน่นอนครับ

วัตถุประสงค์ในการสร้างกลุ่ม “รักษป่า ก้าวหน้า” ขึ้น เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งขณะนี้หมู่บ้านที่ได้รับแผนที่ร่องรอยการถือครอง และใช้ประโยชน์ที่ดิน ระดับหมู่บ้าน ยังไม่เต็ม 100% ของพื้นที่ทั้งหมดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผมจึงอยากขอความร่วมมือจากหมู่บ้านที่ยังไม่ได้เริ่มลงมือ ขอให้พวกเรา จรรวมพลังกัน เพื่อให้บ้านของเราเป็นจังหวัดรักษป่าแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีการประกาศโดยภาคประชาชนอย่างแท้จริง

สำหรับวัตถุประสงค์ในการสร้างกลุ่ม “Google คัมภีร์ MHS” หรือชื่อเต็มว่า Google คัมภีร์แม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้ประชาชน ทุกกลุ่มวัย และประชาชนจากทุกภาคส่วนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างฐานข้อมูล ที่เป็น Big Data ในหลากหลายมิติของจังหวัด ที่เปรียบเสมือนคัมภีร์จังหวัด เป็นคลังคลังสมอง เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อค้นหาข้อมูล เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยข้อมูลรอบด้านของจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ องค์กร หน่วยงาน ประชาชน หรือแม้แต่เด็กนักเรียน นักศึกษา สามารถใช้ Google คัมภีร์แม่ฮ่องสอนร่วมกัน เพื่อการวางแผน การพัฒนา การป้องกัน และการนำมาแก้ไขปัญหา หากข้อมูลที่เราเรา่วมกันสร้างมีความครอบคลุมมากพอ ผมเชื่อว่าคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ

โดยในเบื้องต้นทุกท่านสามารถเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทั้ง 2 กลุ่มได้ง่ายๆ จาก QR Code ที่ผมให้ไว้ในหน้านี้ ท่านจะได้รับข้อมูลที่ เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และหากเกิดข้อสงสัยใดๆ ท่านสามารถสอบถามได้ตลอดเวลา ขอขอบคุณในความร่วมมือ และเราจะก้าวหน้าไปด้วยกันครับ



Google คัมภีร์ MHS  
@sge8018x



รักษป่า ก้าวหน้า  
@vt4348n



“สายด่วน อบจ.”  
Ins. 0 5361 1385 #...



#812

- ว้าง -  
รองนายก  
อบจ.แม่ฮ่องสอน

#811

นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์  
นายก อบจ.แม่ฮ่องสอน



#812

นายโชคชัย เวชกิจ  
รองนายก  
อบจ.แม่ฮ่องสอน



#815

นางเรณู นະนักรัตน์  
รองปลัด  
อบจ.แม่ฮ่องสอน

#814

นายนิคม ศรีวงษ์ชัย  
รองปลัด อบจ.แม่ฮ่องสอน



#813

นายณัฐวุฒิ นิรัตติพงษ์  
ปลัด อบจ.แม่ฮ่องสอน





“ความห่างไกล ไม่ใช่อุปสรรคในการทำงาน” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พวกเราชาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นชนบทเสมอมา

ในทุกๆ ปี จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อเข้าถึงชุมชนต่างๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยการออกไปให้ความรู้ในหลากหลายมิติ ภายใต้โครงการ “อบจ.พบประชาชน” ซึ่งโครงการนี้ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ รวมไปถึงมีการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อกระตุ้นให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมติดตาม และสามารถตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน ระหว่างประชาชนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด



โดยในวันที่ 7 มีนาคม 2562 โครงการ “อบจ.พบประชาชน” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านแม่แพ บ้านแม่แพหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลกองก่อ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก แต่ละหมู่บ้านเริ่มทยอยมาลงทะเบียนตั้งแต่อันแปดโมงเช้า







สำหรับกิจกรรมอบรมให้ความรู้ แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ อาทิ เช่น

1. ให้ความรู้ด้านการเกษตร
2. ให้ความรู้ด้านการปศุสัตว์
3. ให้ความรู้ด้านการอบรมส่งเสริมอาชีพต่างๆ
4. ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
5. ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ
6. การให้ความรู้วิชาการด้านประมง
7. การให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น
8. การให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ขั้นตอนวิธีการขอรับบริการด้านเครื่องจักรกล ความสำเร็จเกี่ยวกับการร่วมเป็นกรรมการด้านพืชสวน และความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี

นอกจากกิจกรรมอบรมให้ความรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านขึ้น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของหมู่บ้านต่างๆ ทำให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของความสามัคคี การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ ซึ่งถือเป็นบันไดก้าวแรกที่จะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ ของประชาชน ได้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในหลายภาคส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในด้านการพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี เพื่อร่วมกันส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในชุมชนชนบท ดังนั้นโครงการ อบจ.พบประชาชน จึงเป็นโครงการที่จัดมาอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน





### 1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานการป้องกัน และยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และองค์การยูนิเซฟ นานาชาติ สำนักงานเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานการป้องกัน และยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ นายสาโรช นักเบศรี อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 6 สำนักงานอัยการสูงสุดและนายทรงพล สุวรรณพงศ์ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 3 สำนักงานอัยการสูงสุด และมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี ผู้ถูกระทำ ความรุนแรงในครอบครัว และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2562 ณ สิบล้านบุรีรีสอร์ท ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน



### 2. พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยนายอนุฉวี นิรุติพงศ์ ปลัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด คณะผู้บริหาร และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า- เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ณ หอประชุมอนุกรมพระยาศรีสุทนต์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และเข้าร่วมกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ล้างทำความสะอาดถนน และลดฝุ่นละอองในอากาศ ณ บริเวณถนนหน้าโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ไปจนถึง สี่แยกไฟแดงสหพานิช เลี้ยวซ้ายไปอนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา



### 3. โครงการส่งเสริมศักยภาพ อสม.จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ และศักยภาพ อสม. ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพ อสม.จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพ อสม. ประจำปี 2562 ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทั้ง 7 อำเภอ เพื่อให้ อสม.เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานด้านสุขภาพ ประชาชนเพิ่มขึ้น พัฒนาความรู้ และทักษะของ อสม. ในการทำงานดูแลสุขภาพของประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสร้างแรงกระตุ้น ในการพัฒนางานด้านสุขภาพ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26 – 31 มีนาคม 2562



### 4. โครงการ “329 เราจะก้าวไปด้วยกัน”

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการ “329 เราจะก้าวไปด้วยกัน” ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การวิ่ง ระยะทาง 5 - 10 กิโลเมตร เพื่อมอบรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน การแข่งขันกีฬา การแสดงศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ หมู่บ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ 6 บ้านแม่สุยะ ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน





## 1. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายบุญสม ชูสุวรรณศรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติหน้าที่ประธาน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมี นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมที่เสนอสภาเพื่อลงมติ 2 เรื่อง ประกอบด้วย ญัตติพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด และญัตติพิจารณากำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562



## 2. โครงการขวดพลาสติกช่วยรักษ์โลก

เยาวชนเครือข่ายต้นกล้า อบจ. โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ อำเภอมืองแม่ฮ่องสอน และเยาวชน เครือข่ายต้นกล้า อบจ. โรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย ร่วมกันคัดแยกขยะขวดพลาสติก จากกล่องตาข่าย โครงการขวดพลาสติกช่วยรักษ์โลก ที่วางอยู่ตามจุดต่างๆ ในชุมชน แหล่งท่องเที่ยว และสถาบันการศึกษา ในพื้นที่อำเภอมืองแม่ฮ่องสอน และในพื้นที่อำเภอปาย เพื่อนำไปจำหน่าย และรวบรวมรายได้จากการจำหน่ายนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนต่อไป





## 1. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการทางวิชาการอย่างครบวงจร และสามารถแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้ในคราวเดียวกัน กิจกรรมประกอบด้วย คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบริหารศัตรูพืช คลินิกพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง คลินิกจักรกลการเกษตร และคลินิกหม่อนไหม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประกวดพืชผลทางการเกษตร จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ บุก กล้วยน้ำว้า ฟักทอง และกิจกรรมประกวดส้มตำลีลา โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ตลาดกลางการเกษตร เทศบาลเมืองยวมใต้ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน



## 2. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าชนเผ่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าชนเผ่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งกำหนดดำเนินการในช่วงระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิชชาพรเฮ้าส์ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน ประกอบด้วยกลุ่มอาชีพในอำเภอปางมะผ้า อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอเมือง โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการ และขั้นตอนการสร้างแบบเสื้อผ้า ได้เสื้อต้นแบบอย่างน้อยคนละ 1 ตัว ได้เรียนรู้การใช้วัสดุอุปกรณ์ เทคนิค และข้อควรระวังเกี่ยวกับการสร้างแบบเสื้อเบื้องต้น ได้ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบเสื้อแบบต่างๆ การวางผ้า และการตัดผ้าทอ รวมไปถึงได้เรียนรู้การตัดเย็บผ้าตามแบบพร้อมตกแต่งลวดลาย ได้เรียนเทคนิคเพิ่มเติม และวิธีการแก้ไขชิ้นงานเมื่อเกิดข้อผิดพลาด ในครั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกติดตามการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์เพิ่มเติมในโครงการดังกล่าว ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา





# QR PAYMENT : เพราะ “เรื่องเงิน...เรื่องง่าย”

คนในยุคดิจิทัลส่วนใหญ่ทราบดีแล้วว่า QR PAYMENT คือการชำระในรูปแบบใหม่ที่ใช้ QR CODE เพื่อเป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรมชำระเงินออนไลน์ หากคุณสงสัยว่า QR PAYMENT จะตอบโจทย์ชีวิตคุณแค่ไหน นั้น มาลองจินตนาการตามผมดูกันนะครับ สมมติว่า มีเหตุใดๆ ก็ตาม ทำให้คุณไม่สามารถมีเงินสดติดตัวเลยแม้แต่บาทเดียวจนถึงหนึ่งสัปดาห์ และสิ่งเดียวที่คุณมีคือ โทรศัพท์มือถือ...เชื้อโหม คุณรอด ! ยิ่งถ้าคุณมีสายเลือดนักช้อปอยู่แล้ว ชีวิตจะยิ่งยากเข้าไปใหญ่ เห็นอะไรตื่นเต้นถูกตาเป็นอยากซื้อไปหมด แต่ก็ซื้อไม่ได้ใช่ไหมล่ะ เพราะเงินสดไม่มีเลยในกระเป๋า นี่เรายังไม่นับเหตุฉุกเฉินเกิดอุบัติเหตุกับร่างกาย หรืออุบัติเหตุที่ทำให้เสียทรัพย์สินอย่างไม่ทันตั้งตัวอีก ถ้าไม่มีเงินก็คงลำบากแน่นอนครับ

แต่ทุกวันนี้ปัญหาที่ว่าหมดไปได้อีก เพราะรูปแบบการชำระเงินออนไลน์ด้วย QR PAYMENT นั้นทำง่าย เพียงดาวน์โหลด APPLICATION ของธนาคาร จากนั้นก็สแกน QR PAYMENT ที่ร้านค้าต่าง ๆ เตรียมเอาไว้ เพียงเท่านี้ เราก็จะจ่ายสินค้าผ่านบัญชีธนาคารออนไลน์ได้สบายๆ แถมวิธีการนั้นนอกจากจะทำให้ชีวิตสะดวกแล้ว ยังปลอดภัยกว่าการพกเงินสดอีกด้วย

และในปัจจุบันในส่วนของภาครัฐ ก็ได้มีการบริการธุรกรรมชำระเงินออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์ผู้รับบริการในสังคมยุคดิจิทัล เช่นเดียวกัน อย่างเช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ให้บริการในการชำระง่าย ง่ายสะดวก (เป่าตุงกรุงไทย) ผ่านระบบ QR PAYMENT ของธนาคารกรุงไทย ที่สามารถให้ผู้รับบริการในการชำระภาษี และค่าธรรมเนียม สแกนผ่าน QR CODE เพื่อให้บริการต่างๆ ได้สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สำหรับขั้นตอนการให้บริการผ่านระบบ QR PAYMENT โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ผู้รับบริการสามารถดำเนินการตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้



มาลองใช้ชีวิตใน "สังคมไร้เงินสด" กันดีกว่า



## รายงานสถานะทางการเงินการคลัง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2562

### รายการรายรับ

	ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562	ตั้งแต่ต้นปี งบประมาณ 2562
1. หมวดภาษีอากร	687,494.55	3,525,334.10
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	267,745.88	1,695,989.56
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	215.42	572,016.86
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	8,700.00	13,300.00
5. หมวดรายได้จากทุน	-	-
6. หมวดภาษีจัดสรร	15,021,657.26	63,795,335.17
7. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	2,554,200.00	66,893,235.00
<b>รวม</b>	<b>18,540,013.11</b>	<b>136,495,210.69</b>

### รายการรายจ่าย

	ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562	ตั้งแต่ต้นปี งบประมาณ 2562
1. งบกลาง	1,019,718.58	5,335,059.29
2. งบบุคลากร	5,499,695.00	27,767,487.29
3. งบดำเนินงาน	8,723,342.59	35,776,156.23
4. งบลงทุน	-	4,990.00
5. งบเงินอุดหนุน	22,485,000.00	24,317,830.00
<b>รวม</b>	<b>37,727,756.17</b>	<b>93,201,522.81</b>



# ข้าราชการยุคใหม่... ห่างไกลทุจริต

สร้างหลักฐานเพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินเท็จ  
: เป็นการกระทำผิดวินัย

ผู้ฟ้องคดีจัดทำฎีกาเบิกเงินเป็นค่าปรับปรุงถนน และเขียนเช็คจ่ายให้กับ หจก.ธ พร้อมกับจัดทำสมุดคุมการส่งจ่ายเช็ค ในฐานะหัวหน้าส่วนการคลังได้ลงนามในเอกสาร และนำแฟ้มเสนอปลัด อบจ. และนายก อบจ. ผู้มีอำนาจส่งจ่ายเงิน และได้มีการลงนามในเอกสาร

คณะกรรมการตรวจการจ้าง พบว่างานเสร็จแล้ว 10% จึงไม่ตรวจ ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือให้ยืนยันการส่งมอบงานถึง หจก.ธ โดยไม่มีอำนาจและสั่งให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนส่งย้อนหลังแทรกลงในสมุดทะเบียน ส่งโดยให้เลขหนังสือซ้ำๆ และสั่งให้ลงทะเบียนรับหนังสือส่งมอบค่าซ่อมแซมปรับปรุงถนนของ หจก.ธ โดยลงทะเบียนรับย้อนหลังแทรกในสมุดลงทะเบียนด้วย

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑538/2551  
“ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ”

ที่มา : [WWW.ADMINCOURT.GO.TH](http://WWW.ADMINCOURT.GO.TH)





1. โครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ตำบลสบเมย ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย

ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 2 เมษายน 2562

ผู้ได้รับประโยชน์ :: ประชาชนตำบลสบเมย ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน



2. โครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ตำบลเวียงใต้ และขุดลอกลำน้ำปาย บ้านแม่ปิง ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย

ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 11 เมษายน 2562

ผู้ได้รับประโยชน์ :: ประชาชนบ้านแม่ปิง ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน



3. งานปรับพื้นที่ฉาปนสถาน หมู่ที่ 1 ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอบางมะผ้า

ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 6 เมษายน 2562

ผู้ได้รับประโยชน์ :: ประชาชน หมู่ที่ 1 ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอบางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน





### กีฬานักเรียน “ปางมะผ้าเกมส์” ประจำปี 2562

ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 นายนิยม ชุมติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอปางมะผ้า เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬานักเรียน “ปางมะผ้าเกมส์” ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่ละนา อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านกีฬาให้กับนักเรียนทุกโรงเรียน ในอำเภอปางมะผ้า ให้ออกกำลังกายเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกเสี่ยงยาเสพติด โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2562



### พิธีเปิดกิจกรรม "สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีลีซู จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562

ในวันที่ 16 มีนาคม 2562 นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นายสุชาติ แก้วกระจ่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอลำปาง เขต 1 และหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ กองการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีลีซู จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 ณ บ้านใหม่สหสัมพันธ์ ตำบลเวียงใต้ อำเภอลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมมอบเงินสนับสนุนงบประมาณการจัดงานโครงการฯ เพื่อร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมดั้งเดิม ด้วยการนำเอาหลักวิถีชีวิตดั้งเดิมของชนเผ่าลีซู มาเป็นภูมิคุ้มกันปัญหานานัปการที่เกิดขึ้น ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2562



### กิจกรรมบรรพชา - อุปสมบทภาคฤดูร้อน (ประเพณีปอยส่างลอง) ประจำปี 2562

ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นายอนุภูมิ นิลุตติพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นางเรณู นະนัถวันดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมงานตามกิจกรรม “บรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อน (ประเพณีปอยส่างลอง)” ณ วัดภูสุมะ อำเภอมือง ประจำปี 2562 เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมมอบเงินสนับสนุนงบประมาณการจัดโครงการฯ และในวันที่ 23 มีนาคม 2562 นายพิริยะ ดวงลาภทวีกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอมือง เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรม “บรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อน (ประเพณีปอยส่างลอง)” ประจำปี 2562 ณ วัดปางหมู อำเภอมือง พร้อมมอบเงินสนับสนุนงบประมาณการจัดโครงการฯ เพื่อสืบต่อวัฒนธรรมประเพณีที่ยึดถือมาเป็นระยะเวลายาวนาน เพื่อให้ผู้บรรพชา-อุปสมบท ได้ศึกษาถึงแก่นแท้แห่งสาระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และน้อมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป



### กิจกรรม “อบรมจริยธรรมคริสตชน” อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมงานกิจกรรม “อบรมจริยธรรมคริสตชน” อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมมอบเงินสนับสนุนงบประมาณการจัดงานโครงการฯ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ คริสตจักรอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน





## หลักการใช้จ่ายทรัพย์

สวัสดีครับ ฉบับนี้เราขอวางเว้นจากการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงต่างๆ โดยขอสลับปรับเปลี่ยนเนื้อหาบทความ เป็นหลักธรรมในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการนำเสนอ โดยขอแนะนำพระสูตรที่องค์อรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสกับท่านอนาถปิณฑิกคฤหบดี เป็นแนวทางในการใช้จ่ายโภคทรัพย์ที่หาไม่ได้ ว่ามีแนวทางในการใช้จ่ายโภคทรัพย์อย่างไร ซึ่งเราท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้ว ว่าข้าราชการดำรงชีพด้วยเงินเดือนที่มาจากภาษีอากร หากวางแผนได้ไม่ดีเงินดำรงชีพอาจไม่พอใช้ไปถึงสิ้นเดือน จะได้เป็นเครื่องเตือนใจ ให้ระลึกถึงแนวทางในการใช้จ่ายโภคทรัพย์ เป็นหลักในการดำรงชีวิตประจำวัน ครองตนครองงานอย่างไรให้มีความสุข จะไม่เดือดร้อนใจในภายหลัง



### ปัดกรรมสูตร พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนว่า

อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ เลี้ยงตน เลี้ยงมารดาบิดา บุตร ภริยา บ่าว ไพร่ คนอาศัย และเพื่อนฝูง ให้เป็นสุขเอิบอัมมสำราญดี ด้วยโภคทรัพย์ที่ได้มาด้วยความหมั่นขยัน ที่สะสมขึ้นด้วยกำลังแขน ที่ต้องทำงานจนเหงื่อไหลไคลย้อย

**กรรมที่สมควรข้อที่ 1** ของอริยสาวกนั้น เป็นการชอบแก่เหตุแล้ว เป็นการสมควรแล้ว เป็นการใช้จ่ายโภคทรัพย์ โดยทางที่ควรใช้แล้ว อีกข้อหนึ่ง อริยสาวกยอมบ่าบัดอันตรายทั้งหลาย ที่เกิดแต่ไฟก็ดี เกิดแต่น้ำก็ดี เกิดแต่พระราชาก็ดี เกิดแต่โจรก็ดี เกิดแต่ทายาทผู้เกลียดชังกันก็ดี ย่อมทำตนให้สวัสดิ์จากอันตรายเหล่านั้น ด้วยโภคทรัพย์ที่ได้มาด้วยความหมั่นขยัน ฯลฯ

**กรรมที่สมควรข้อที่ 2** ของอริยสาวกนั้น เป็นการชอบแก่เหตุแล้ว เป็นการสมควรแล้ว เป็นการใช้จ่ายโภคทรัพย์ โดยทางที่ควรใช้แล้ว อีกข้อหนึ่ง อริยสาวกยอมเป็นผู้ทำพละ 5 คือ ญาติพละ (สงเคราะห์ญาติ) อติถิพละ (ต้อนรับแขก) ปุพฺพเปตพละ (ทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย) ราชพละ (ช่วยราชการ) และเทวดาพละ (ทำบุญอุทิศให้เทวดา) ด้วยโภคทรัพย์ที่ได้มาด้วยความหมั่นขยัน ฯลฯ

**กรรมที่สมควรข้อที่ 3** ของอริยสาวกนั้น เป็นการชอบแก่เหตุแล้ว เป็นการสมควรแล้ว เป็นการใช้จ่ายโภคทรัพย์โดยทางที่ควรใช้แล้ว อีกข้อหนึ่ง อริยสาวกยอมตั้ง (บริจาค) ทักขิณาทานอย่างสูง ที่จะอำนวยผลดีเลิศ มีสุขเป็นวิบาก เป็นทางสวรรค์ในสมณพรหมณ์ทั้งหลาย ผู้เว้นไกลจากความมัวเมาประมาท มันคงอยู่ในขันติโสรัจจะ ผีกฝนตนอยู่ผู้เดียว ระงับตนอยู่ผู้เดียว ดับกิเลสตนอยู่ผู้เดียว ด้วยโภคทรัพย์ที่ได้มาด้วยความหมั่นขยัน ฯลฯ

**กรรมที่สมควรข้อที่ 4** ของอริยสาวกนั้นเป็นการชอบแก่เหตุแล้ว เป็นการสมควรแล้ว เป็นการใช้จ่าย (โภคทรัพย์) โดยทางที่ควรใช้แล้ว ดูก่อนคฤหบดี อริยสาวกนั้น ย่อมเป็นผู้ทำกรรมที่สมควร 4 นี้ ด้วยโภคทรัพย์ที่ได้มาด้วยความหมั่นขยัน ที่สะสมขึ้นด้วยกำลังแขน ที่ต้องทำงานจนเหงื่อไหล ที่ชอบธรรม และที่ได้มาโดยธรรม

ดูก่อนคฤหบดี โภคทรัพย์ทั้งหลายของบุคคลใดบุคคลหนึ่งถึงความหมดเปลืองไป เว้นเสียจากกรรมที่สมควร 4 ประการนี้ โภคทรัพย์เหล่านี้เรียกว่าหมดไปโดยไม่ชอบแก่เหตุ หมดไปโดยไม่สมควร

พระไตรปิฎกไทย (ฉบับหลวง) เล่มที่ 21 สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต หน้า 65 ข้อที่ 61





### การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (National Test : NT)

โรงเรียน อบจ.บ้านจงคำ ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 3 ได้ดำเนินการจัดการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (National Test : NT) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยคณะกรรมการคุมสอบเป็นตัวแทนครูจากโรงเรียน อบจ.บ้านจงคำ และคณะครูจากโรงเรียนเทศบาล 3 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

### เปิดบ้านวิชาการ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562

ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 โรงเรียน อบจ.บ้านจงคำ ได้ดำเนินการจัดงานเปิดบ้านวิชาการ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562 ภายในงานมีการแสดงผลงาน และการแสดงต่างๆ ของนักเรียน รวมทั้งคณะผู้บริหาร และครูได้มีการพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน เพื่อช่วยกันพัฒนาการเรียนการสอน และร่วมพูดคุยซักถามเพื่อช่วยกันในการดูแลบุตรหลาน ในช่วงปิดภาคเรียน



### งานปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร และเข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561 นักเรียนชั้น อนุบาล3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียน อบจ.บ้านจงคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน





**ประชุมเพื่อชี้แจงการสร้างฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (google คัมภีร์แม่ฮ่องสอน)**

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อชี้แจงการสร้างฐานข้อมูลดิจิทัล เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (google คัมภีร์แม่ฮ่องสอน) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 14 โรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้

1. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
2. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
3. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์
4. วันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ และโรงเรียนปายวิทยาคาร
5. วันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
6. วันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนขุนยวมวิทยา และโรงเรียนแม่ลาน้อยตรุณสิกข์
7. วันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม และโรงเรียนสังวาลวิทยา
8. วันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21



**มอบแผนที่ร่องรอยการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินระดับหมู่บ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอขุนยวม**

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการเข้าร่วมประชุม และมอบแผนที่ร่องรอยการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินระดับหมู่บ้าน โดยได้มอบแผนที่ จำนวน 13 หมู่บ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอขุนยวม เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา



**การขึ้นรูปแปลงที่ดินราษฎร**

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ทำการขึ้นรูปแปลงที่ดินราษฎร ที่กำนันผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการท้องถิ่น ส่งข้อมูลกลับมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 5 หมู่บ้าน 1 ที่ทำการฯ และ 4 อบต. ดังต่อไปนี้

ลำดับ	บ้าน/ อบต	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ
1	บ้านอุหลู่	7	แม่คง	แม่สะเรียง
2	บ้านป่าหมาก	11	บ้านกาศ	แม่สะเรียง
3	บ้านสันติพัฒนา	7	แม่ลาหลวง	แม่ลาน้อย
4	บ้านป่าฝาง	4	เมืองปอน	ขุนยวม
5	บ้านแม่แจ๊ะ	4	แม่ยวมน้อย	ขุนยวม
6	ที่ทำการกำนันบ้านแม่ยวมน้อย	9	แม่ยวมน้อย	ขุนยวม
7	อบต.ขุนยวม	5	ขุนยวม	ขุนยวม
8	อบต.แม่नाเติง	11	แม่नाเติง	ปาย
9	อบต.ป่าโป่ง	7	ป่าโป่ง	สบเมย
10	อบต.เสาหิน	6	เสาหิน	แม่สะเรียง



รูปแปลงที่ดินบ้านป่าหมาก



**4 – 20 มีนาคม :: องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง**

ในระหว่างวันที่ 4 – 20 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วมกับหน่วยงานราชการในเขตอำเภอปางมะผ้า จัดโครงการ อบรม.เยี่ยมเยียนประชาชน และโครงการจัดเวทีประชาคมแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยโครงการดังกล่าว มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอปางมะผ้ามาเข้าร่วม และให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

**11 – 15 มีนาคม :: เทศบาลตำบลขุนยวม**

ในระหว่างวันที่ 11 - 15 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลขุนยวม ร่วมกับมูลนิธิโคเออร์และสมาคมกู้ภัยร่วมแม่ฮ่องสอน(จุดอำเภอขุนยวม) จัดกิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อ"การจัดการสาธารณสุขโดยชุมชนเป็นฐาน" ให้กับผู้หนีภัยจากการสู้รบในพื้นที่พักพิงฯ บ้านใหม่ในสอย และบ้านแม่สุริน ณ ลานเทศบาลตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

**13 มีนาคม :: เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้**

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ร่วมกับสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน และสถานศึกษา ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย ประจำปี พ.ศ.2562 ให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุ ตัวแทนครู ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองยวมใต้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

**19 มีนาคม :: เทศบาลตำบลปาย**

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลปาย ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในหลักสูตร "ฝึกอบรมการทำสบู่ และแชมพูจากสมุนไพร" เพื่อส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เพิ่มเงินออมแก่ครอบครัว และชุมชน โดยมีคุณจันทร์ดี ศานติไพรสกุล ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จากโรงพยาบาลปาย เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้

**What's next :: ปฏิทินงาน**

มีนาคม - เมษายน 2562 : บรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อน (ประเพณีปอยส่างลอง) ประจำปี 2562

1 – 10 เมษายน 2562 : โครงการปลูกไม้หน่อไม้ไผ่กลัดต้น ปี 5 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2 – 6 เมษายน 2562 : กิจกรรมอบรมคริสตชน ประจำปี 2562 ณ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

13 – 14 เมษายน 2562 : กิจกรรมอบรมคริสตชน ประจำปี 2562 ณ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน





# สิทธิของผู้ค้าประกัน เมื่อเกิดการเบี้ยวหนี้

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ข้อมูล : ม.688 และ 689 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

"ด้วยความปรารถนาดี จาก อบจ.แม่ฮ่องสอน"



การเป็นผู้ค้าประกัน  
แม้มีหน้าที่จะต้องชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้  
เมื่อบุคคลที่เราไปค้าประกันให้นั้น  
ไม่ชำระหนี้ตามสัญญา

แต่กฎหมายยังคงให้สิทธิผู้ค้าประกัน  
ในการขอให้เจ้าหนี้เรียกลูกหนี้มาชำระหนี้ก่อนได้  
เว้นแต่ลูกหนี้จะถูกศาลพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย  
หรือไม่ปรากฏว่าไปอยู่ที่ใด  
และถ้าหากผู้ค้าประกันพิสูจน์ได้ว่าลูกหนี้มีทางที่จะชำระหนี้ได้  
และการบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้  
ไม่เป็นการยาก เจ้าหนี้จะต้องบังคับการชำระหนี้รายนั้น  
เอาจากทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อน



ข้อมูลจาก : ม.688 และ 689

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

จัดทำโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์  
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

กฎหมาย  
น่ารู้  
NO. 108

PR  
Public Relations  
Subdivision  
กระทรวงยุติธรรม  
Ministry of Justice, Thailand



**มุเซอตำในแม่ฮ่องสอน**

มุเซอตำ เป็นชนกลุ่มหนึ่งในกลุ่มตระกูลมุเซอ ที่เรียกตัวเองว่ามุเซอตำ เพราะเรียกตามสีเสื้อผ้าหลักที่ตนเองสวมใส่ คนมุเซอตำทำการเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพ ปลูกข้าวไร้หม่นเวียน ปลูกพืชผักต่างๆ ไร่กิน ไร่ขาย และนำไปแลกเปลี่ยนกับชุมชนใกล้เคียง เลี้ยงหมูเพื่อใช้ในพิธีกรรม และนำมาเป็นอาหาร

ชาวมุเซอตำนับถือจิตวิญญาณ และมีบรรพบุรุษ มีประเพณีการทำบุญเล็ก ทำบุญใหญ่ เลี้ยงผีบ้าน เลี้ยงผีบรรพบุรุษ ปีใหม่มุเซอ ฯลฯ ในพิธีกรรมต่างๆ จะมีการเต้นจะคืออยู่ในพิธีเสมอ ซึ่งเป็นการเต้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ



"จะคี" คือการเต้นเพื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์ ที่ชาวมุเซอตำนับถือ และมักเต้นกันในช่วงปีใหม่มุเซอ หรืออาจมีการเต้น หลังจากเกิดสิ่งไม่ดีกับครอบครัว เหมือนเป็นการขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านบอกว่า ลางบอกเหตุอาจมาจาก งู ที่เลื้อยเข้ามาในบ้าน หรือสัตว์แปลกๆ ผ่านเข้ามาในเคหะสถาน พวกเขาก็จะทำพิธีกรรมดังกล่าวขึ้น

มีความเชื่อว่าคนมุเซอตำ ถือกำเนิดมาจากน้ำเต้า ในเครื่องดนตรีของคนมุเซอตำ อย่างแคน จึงมีน้ำเต้าเป็นองค์ประกอบหลัก แคนมุเซอตำจึงมีหลายขนาด หลายเสียง และใช้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป

ในส่วนของงานหัตถกรรม ไม่ว่าจะเป็นการเย็บผ้าด้วยมือ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงงานจักสาน เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถมาร่วมเรียนรู้ได้ ชาวมุเซอตำในเมืองสามหมอกอาศัยอยู่ที่บ้านจำโบ่ ลูกข้าวหลาม ฯลฯ ในอำเภอปางมะผ้า

อาหารของคนมุเซอตำมักได้มาแบบสดจากสวน จากไร่ของพวกเขา รสชาติเข้มข้น โดยเฉพาะน้ำพริกลาหู่รสชาติสุดจัดจ้าน หรือที่ชาวมุเซอตำเรียกว่า "อาพิตี" ห้ามพลาดเด็ดขาด

ขอบคุณข้อมูล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
รูปภาพจาก คุณสุรียนต์ สังข์สุข





## รู้จักกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

### ความเป็นมาของกองทุน

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 23 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสำนักงาน เรียกว่า “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” เพื่อเป็นทุน สำหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง และพัฒนาสมรรถภาพคนพิการ การศึกษา และการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการส่งเสริม และการสนับสนุนการดำเนินงาน ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยจัดสรรให้อย่างเป็นทางการ และเป็นธรรม

### วิสัยทัศน์

เป็นกองทุนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนทั่วถึง และเป็นธรรม

### พันธกิจ

- พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ และการศึกษาของคนพิการ และผู้ช่วยเหลือคนพิการ
- สนับสนุนการดำเนินงาน ขององค์กร และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

### รูปแบบการให้บริการ

1. การให้บริการกู้ยืมเงิน เป็นการบริการคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ หรือขยายกิจการ รายบุคคล รายละไม่เกิน 60,000 บาท รายกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 1 ล้านบาท ผ่อนชำระภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย ทั้งนี้ หากมีผู้ประสงค์จะกู้ยืมเงิน เกินกว่าวงเงินที่กำหนด ให้มีการพิจารณาเป็นรายๆ ไป โดยไม่เกิน 120,000 บาท
2. การสนับสนุนโครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทำรายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2552
3. ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้เพียงพอสำหรับการดำรงชีพ ลดภาระของสังคม และพัฒนาให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

ข้อมูลโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

## สินค้าคนพิการ



สินค้าคนพิการ ประจำฉบับนี้ คือ

ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าดิบ สูตร 1 (สูตรเดิม)

ส่วนประกอบ

1. เห็ดนางฟ้าภูฐาน
2. งาดำ
3. ไรซ์เบอร์รี่
4. กระเทียม

ราคาถุงละ 60 บาท น้ำหนัก 100 กรัม

โดยชมรมผู้ประกอบการทางสติปัญญา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สั่งซื้อและสอบถามได้ที่ 08-4540-1105

หรือที่ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5361-1385 ต่อ 102

“สินค้าดี สินค้าคุณภาพ สินค้าคนพิการ จ.แม่ฮ่องสอน”



ศูนย์บริการคนพิการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Disability Services Center (DSC)

ติดต่อเรา

www.mhs-pao.go.th

facebook : @mhs.pao



# OUR SERVICES

## ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.แม่ฮ่องสอน

☎ 0 5361 1385 #104

📧 mhs.pao

🏠 อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงาน อบจ.มส.

## ศูนย์บริการคนพิการ อบจ.แม่ฮ่องสอน (DSC)

☎ 0 5361 1077

📧 mhs.pao

🏠 อาคารร้านแฮ็ดท้อเหลียว  
หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

## ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

☎ 0 5361 1385 #0

🏠 อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงาน อบจ.มส.

## ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย

☎ 0 5361 1385 #811

📧 p\_toun@hotmail.com

🏠 สำนักงาน อบจ.มส.

## ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

☎ 0 5361 1180

📧 mhspaogis

🏠 อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงาน อบจ.มส.



## หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่

โปรดแจ้งให้ อบจ.แม่ฮ่องสอน ทราบ

เพื่อให้มั่นใจว่า ท่านจะได้รับข่าวสาร

และข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

หรือแจ้งเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์

ติดต่อ Call Center 0 5361 1385 ต่อ 807

Insars 0 5361 1507 [www.mhs-pao.go.th](http://www.mhs-pao.go.th)



สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้วที่

[www.hugmhs.com](http://www.hugmhs.com)

## ค้นพบของดีเมืองสามหมอก สุดยอดของฝากจากแม่ฮ่องสอน ที่นี่ ... แฮ็ดท้อเหลียว

ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้ว  
สามารถแวะซื้อของฝากจากแม่ฮ่องสอน  
ติดไม้ติดมือกลับบ้าน

ได้ที่ “ร้านแฮ็ดท้อเหลียว”

**สาขา 1** หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
(วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน)

Tel. 0 5361 3587

**สาขา 2** บ้านโบราณข้างร้านอภัยภูเบศร  
ตรงข้ามร้านวีเซนเตอร์ ใกล้สี่แยกไฟแดง  
กลางตัวเมืองแม่ฮ่องสอน

Tel. 0 5361 1716

หรือสั่งซื้อสินค้า ได้ที่ [www.facebook.com/hedkorleawOTOP](http://www.facebook.com/hedkorleawOTOP)

มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ

